



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1388 13 tháng 2 năm 2022

Trực Chỉ

*Trực chỉ một đường thông nẻo chánh,
Hành thông tâm đạo tự tâm hành,
Qui nguyên giếng mỗi rõ thanh quang,
Trời ban mùi đạo tự quang hành.*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1995

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tại sao Trời lúc nào cũng thanh nhẹ?*
- 2) Muốn có phần hồn và điện hình trọn lành thì phải làm sao?*
- 3) Cuộc vui do đâu mà có?*
- 4) Những người đã hành được phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cảm thấy rất hữu ích cho chính mình và muốn phổ biến cho người kế tiếp thì phải làm sao?*
- 5) Xưng danh thanh tịnh là Phật là Tiên nhưng tánh tình không sửa đổi được thì sao?*
- 6) Điện trụ bộ đầu sẽ đưa phần hồn về đâu?*
- 7) Ánh sáng của tâm linh và ánh sáng mặt trời khác nhau thế nào?*

1) 18-11-95

Hỏi: Tại sao Trời lúc nào cũng thanh nhẹ?

Đáp: Thừa cuối cùng của cuộc sống hội tụ sự sáng suốt nhẹ nhàng của vạn linh thì làm Trời, nặng thì làm đất là vậy. Trước thanh bình đẳng tương giao, hội tụ bằng điển quang, sống trong linh điển tự giác, tiến hóa vô cùng tận. Người tu thiền thanh tịnh mới cảm giác được nguyên lý của Trời Đất, trước mắt và trong tâm. Cho nên cuộc sống của người tu thiền, lúc nào cũng an vui cả, không biết hận thù là gì

Kệ:

*Bằng lòng dự cuộc và hành thi
Chẳng có bôn chôn chẳng tại vì
Trí triển tâm thành minh lý đạo
Cuộc vui sống động tự mình ghi*

2) 19-11-95

Hỏi: Muốn có phần hồn và điển hình trọn lành thì phải làm sao?

Đáp: Thừa muốn có điển hình trọn lành thì phải thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, khứ trước lưu thanh thì mới hội tụ được phần sáng suốt và thanh tịnh được, sẽ gom lên bộ đầu và xuất ra khi nhập định

Kệ:

*Cảm thông nguyên lý duyên tình thật
Ánh sáng thanh cao độ tiến hình
Kết quả tự mình qui thuận tiến
Chẳng còn lưu luyến thật là yên*

3) 20-11-95

Hỏi: Cuộc vui do đâu mà có?

Đáp: Thừa cuộc vui do duyên lành của Trời Đất hình thành, vũ trụ quang ban chiếu, vui trong niềm vui thanh tịnh, sống trong cuộc sống tâm linh, học hỏi vô cùng từ việc nhỏ cho đến việc lớn, tình Trời cao đẹp, dẫn hồn tiến chung, hướng về một cõi, ánh quang vô cùng, bừng sáng trong tâm thức, ổn định và vui tươi, phải dày công tu tịnh thì mới giữ được sự sáng lạng đó. Ngược lại thì chỉ hướng về dâm dục và âm u

Kệ:

*Hồn nhập xác như tù bị động
Có có không không chuyển lòng vòng
Đóng mở do mình tâm tạo tội
Duyên lành Trời độ tiến thong dong*

4) 21-11-95

Hỏi: Những người đã hành được phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cảm thấy rất hữu ích cho chính mình và muốn phổ biến cho người kế tiếp thì phải làm sao?

Đáp: Thưa muốn phổ biến cho người kế tiếp, trước hết phải liên lạc với VOV1 LED WEEKLY. Nơi đó là nơi phối hợp và trật tự để phục vụ cho những người mới bước vào Vô Vi. Lúc ban đầu có trật tự thì tương lai phần hồn sẽ được tiến hóa nhanh

Kệ:

*Muốn tu thực hiện ôn tồn tiến
Chẳng có đem tâm tạo nổi phiền
Tự đạt duyên lành tâm triển đẹp
Hành thông trật tự chẳng than phiền*

5) 22-11-95

Hỏi: Xưng danh thanh tịnh là Phật là Tiên nhưng tánh tình không sửa đổi được thì sao?

Đáp: Thưa xưng danh tốt đẹp nhưng tánh tình không sửa đổi được, thì phần hồn vẫn bị giam hãm trong cơ thể ô trược, chưa thoát khỏi phàm tánh, thì lúc chết vẫn bị đọa như người thường. Lý luận đủ chiều nhưng hồn không tiến

Kệ:

*Lúc vui cảm thức không phiền khổ
Thiếu thốn khổ đau tạo nắm mờ
Dồn dập chuyện đời không lối thoát
Vui đời quên đạo chẳng Nam Mô*

6) 23-11-95

Hỏi: Điền trụ bộ đầu sẽ đưa phần hồn về đâu?

Đáp: Thưa điền rút bộ đầu sẽ đưa phần hồn về nơi thanh nhẹ và thanh tịnh hơn lúc chưa hành pháp, chứng minh sự xuất nhập rõ ràng. Nhẹ có thể hòa hợp với vũ trụ quang, dễ dứt khoát tình đời đen bạc hơn

Kệ:

*Thông minh lại bớt thua buồn giận
Thức giác bình tâm khởi khổ sân
Bớt họa tâm người vui tiến mãi
Đào sâu tâm đạo tự mình phân*

7) 24-11-95

Hỏi: Ánh sáng của tâm linh và ánh sáng mặt trời khác nhau thế nào?

Đáp: Thưa ánh sáng mặt trời nóng, ánh sáng tâm linh mát diệu. Người tu thiền và người có căn tu đều cảm nhận được ngay trong tâm thức của chính họ, vui hành và không bao giờ chán nản

Kệ:

*Tự minh tự giác tự bực bần
Giải bỏ sân si khai mở màn
Trí đạo tâm thành tu tự tiến
Trần tâm dứt khoát tự mình yên*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Hẹn

*Ra về ám ức trong tâm
Muốn sao được hưởng những tâm thanh cao
Hương thơm thanh điển ra vào
Cần khôn xoay chuyển tình trao đổi tình
Vạn linh đang sống chung hình
Sanh ly tử biệt cảm minh Phật Trời
Đạt thông nguyên lý chơn lời
Trong không mà có tạo nơi an toàn
Cùng chung huynh đệ luận bàn
Chỉnh tề khiêm tốn cảm an tâm hồn
Cảm minh nguyên lý sanh tồn
Thức hồn tự tiến tự ôn lấy bài
Nguyên lai bốn tánh thanh đài
Bình minh sáng chói đêm dài tiêu tan
Tâm hồn tự cảm thấy an
Bàng hoàng không có chuyển sang đạo lành
Tự mình khai triển thực hành
Bỏ tranh giải động sử sanh chẳng còn
Thích Ca gieo rắc đường mòn
Thực hành là chánh chẳng còn si mê
Trở về chơn lý hương quê
Trăm hoa đua nở giải mê cõi trần
Sanh trụ hoại diệt lần lần
Hồi sinh tự thức chuyên cần lo tu
Hướng về thanh khí giao du
Trở về chơn giác trùng tu hoài hoài
Tự mình sửa tiến chẳng sai
Tiên cô giáng thế nhắc hoài không ngưng*

*Chung vui bạn đạo cảm mừng
Lệ rơi thanh đạt tiến từng phút giây
Bàn thiên lộ đạo Cha Thầy
Viết thơ linh cảm vui vầy truyền giao
Tiếng đời thanh thoát ra vào
Tại trần cảm nhận thuở nào đã nghe
Lời ca thanh nhẹ giải mê
Qui không tự giác tự về đến nơi
Cần khôn vũ trụ Cha Trời
Ôm con không bỏ tặng lời thương yêu
Tâm con nguyện đạt giáo điều
Lui về thanh tịnh đạt nhiều cảm thông
Chẳng còn trong ước ngoài mong
Sửa mình tự tiến tự tông thiên cơ
Rồi đây cũng sẽ đến giờ
Khai thông các nẻo giác mơ đạt thành
Cảnh đời định luật hóa sanh
Kẻ đi người ở thực hành đến nơi
Qua cơn nhồi quả thành thoi
Vô cùng sống động rõ nơi Cha Trời
Gieo duyên tạm bợ cảnh đời
Có không không có hưởng lời Cha ban
Lệ rơi cảm thức hai hàng
Nguyện về chung sống thiên đàng của Cha
Giữ tâm thanh tịnh cảm hòa
Tình ta tình họ chung nhà Cha yêu
Càng tu càng tiến càng siêu
Giữ mình thanh sạch biến yêu thực hành./.*

Lương Sĩ Hằng

Vancouver, 07-05-1986

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

THỰC HÀNH CHÁNH GIÁC

Cabramatta, ngày 25-11-1984 (tiếp theo)

Cho nên sau cơn động loạn của mọi cá nhân rồi phải tìm con đường thanh tịnh để giải quyết và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Cho nên nhiều người còn chưa thấy rõ sự sai lầm của chính họ. Họ càng la lô nhiều, họ càng phỉnh phờ họ nhiều thì họ càng mang bệnh nặng hơn. Các bạn đã thấy giờ phút lâm chung trước khi chết hai năm là các bạn thấy kết quả của mỗi cá nhân. Mỗi người hậu quả không tốt nó sẽ thể hiện trước khi chết hai năm: nhiều chuyện dồn dập, nhiều chuyện nhồi quá, nhiều chuyện vầy xéo, nhiều chuyện làm cho mình thấy càng ngày càng thất bại, thất bại tình đời. Đó, các bạn thấy không. Vì mình muốn xâm chiếm tình đời, phản động lực nó lại làm cho mình thất bại, điều đúng. Chớ đừng nói tui chết rồi tui sẽ nổi danh đó là cái danh đập đầu, sai lầm của chính mình!

Cho nên phải ráng tu để sửa vì con người nó càng ngày càng khôn. Bây giờ nó phục vụ nó theo các bạn tìm con đường tu học hay theo các bạn làm một việc gì ở đời chánh trị, cách mạng đủ thứ hết. Rốt cuộc nó cũng biết suy xét hành động của bạn đi đến đâu. Bạn là lãnh đạo tinh thần, coi coi các bạn đi đến đâu? Phải xét chớ không phải nó ngu muội nó tin các bạn đâu. Khi nó xét nó mới thấy cái tội của các bạn và thấy cái tội của nó.

Tất cả ở trên mặt đất này không có cái gì thành công hết và người nào chỉ lo hành, lo học, lo tiền mà thôi. Đây là một trường đại học để vạn linh được thức tâm và tiến hóa đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, chớ không phải là ở đây chơi, bán danh hay là xưng danh, không có ! Phải tu mới là trở về với thực chất của chính mình. Tu mới ăn năn hối cải, mới thực sự ảnh hưởng chúng sanh, mới đi tới cái chỗ kêu bằng tự giác tự cách mạng bản thân để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta tu trong thanh tịnh chúng ta sẽ gạt hái những gì? Chúng ta mới thấy rõ mở mắt ra ta thấy rằng: wow, sao những người này lại có duyên với tôi. Ai thúc đẩy, ai đưa họ đến với tui mà trong cái tình thâm thương yêu tui thấy tui thương yêu muôn loài vạn vật, thương những người đối diện tui, những người khuất mặt, những cái gì của cả càn khôn vũ trụ tui đã quý, tui quý vô cùng mà tui không được. *Nếu tui nói ra tui quý tất cả người ta nói tui điên. Nhưng mà kỳ thực trở về với mọi trạng thái của chính tui, tui bắt buộc phải quý tất cả.* Những sự đau đớn của cọng cỏ, sự đau đớn của bất cứ vật chất gì của tui bị trầy trụa, tui cảm thấy đau đớn. Thì những vật đó nó có liên hệ gì với tui mà tại sao tui đồng thức, tui cảm thấy chuyện làm của tui không đúng, làm cho nó trầy trụa, làm cho nó hư hao, làm cho nó sút mẻ. Miếng kiếng bể tui cũng không muốn, tại sao? Đó, vạn linh chung sống trong một nhịp thở, trong cõi hòa bình của nội tâm êm ả nếu như tui biết yêu thương, tui biết sử dụng thì món quà tui dùng mãi không hư. Món quà quý yêu của cả nhân loại đã đóng góp với một tinh thần sáng suốt. Bất cứ cái gì đều quý cả.

Ngày hôm nay vật chất tiến bộ vô cùng để cho chúng ta thấy mỗi năm mỗi khác, mỗi tháng mỗi thay đổi, mỗi tuần cũng mỗi thay đổi, nhiều việc gọn ghẽ gọn ghẽ càng ngày càng gọn ghẽ hơn. Rồi đối với người tu thì càng ngày càng thấy có sự gọn ghẽ. Hồi trước các bạn đòi hỏi ăn này ăn nọ. Bây giờ có gì ăn các bạn cũng ăn. Các bạn cũng thấy đây là nhiệm vụ, nhiệm vụ để cho họ gia nhập cái tiểu thiên địa này và đồng hành với các bạn, và các bạn thấy có nhiệm vụ. Ăn cái gì các bạn cũng đưa vào tâm thân các bạn và các bạn trì niệm để hóa giải. Nằm ở trong Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trong thực hành đồng đẳng hòa bình, chung tiến. Cho nên trong cái cơ tạng của các bạn không phải là phạm vi eo hẹp, nó chứa đâu đó có trật tự các bạn mới quân bình, mới đi đứng, mới nói năng được. Chớ còn không phải là hỗn ầu được. Trong đó nó có sự trật tự, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có cơ quan của Gan, cơ quan của Thận, cơ quan của Phổi, cơ quan của Tim, cơ quan của Bao tử.

Làm việc 24/24. Cơ quan của Thần rất rõ ràng. Rồi nó mới cung ứng về khối óc. Tất cả những hành động từ cái miệng của các bạn mà đi xuống tới chân đều cung ứng về trung tim bộ đầu.

Đó, ngay đó là phải, dưới này hoạt động bao nhiêu rốt cuộc sự thanh tịnh phải cung ứng lên trên đó. Cho nên chúng ta trụ tâm lên trên bộ đầu, và từ bộ đầu xuất phát đi lên hòa hợp với sự thanh nhẹ để tiếp tục học nữa và đi nữa, đi nữa, đi nữa. Cái cấu trúc Thiên Địa Nhân nó tiến hóa vô cùng khai mở. Những người mới tu đang lo thượng trung hạ, bộ đầu, ngực, bụng. Đó, thượng trung hạ đang làm pháp luân thường chuyển và giữ lại tinh khí thần bên trong. Tinh khí thần trụ thì mới làm chủ được thể xác. Tinh khí thần tán là lệ thuộc ngoại cảnh. Nhiều người tu tinh khí thần tán, không phải là tu vô vi mới bị khủng điên, không phải, chính nó đã khủng điên từ lâu. Ngày hôm nay nó vô nó thực hiện rồi nó thấy lơ đờ, linh đình, đó là nó đã phân tán cái tinh khí thần đó từ trước. Chứ nhiều người tuổi trẻ, phân nam, hay hướng về tình dục, thủ dâm, cho nên cái tinh khí thần nó yếu. Đàn bà con gái cũng hướng về con đường đó làm cho cái tinh khí thần nó lụn bại, lệ thuộc. Cứ tưởng mình sẽ được một cái gì, không được gì hết! Các bạn chỉ tiêu hao và không tiến được. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Làm sao để về Trời?

Cứ đi đi lại lại rốt cuộc cũng một mình mình thôi! Mình rốt cuộc cũng mình phải giải quyết lấy mình, chẳng ai giải quyết cho mình được. “Sống rồi lại chết quê xinh nơi nào”. Thấy cái quê xinh ở đâu? À! Trong giờ phút lâm chung, muốn con cháu cầu xin cho con được về Trời, làm sao về Trời được một cách dễ dãi như vậy được? Đâu la Ông Trời đâu có mà đi mua vé máy bay? À! Không chịu làm, mà làm gì có? Cho nên chúng ta tu cũng như chúng ta người làm việc, để học. Chúng ta tu chúng ta cũng như là đi lính cho Ông Trời, chúng ta trở nên một chiến sĩ tình thương và đạo đức. Tu thì phải lập hạnh, lập hạnh là phải thực hiện. Ta tu càng ngày càng ổn định thì tánh tình nó phải thay đổi, thay đổi nó mới sáng suốt. Đó! Lúc đó chúng ta mới thấy sự tươi đẹp của Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta, để cho chúng ta hiểu mọi trạng thái là sự tươi đẹp của Ngài sắp đặt và dẫn tiến nhân sinh. Cho nên càng ngày càng tu, càng thấy quê xinh ở trong mình chúng ta chứ đâu phải bên ngoài, nhưng mà không tu thì làm sao hiểu được! Cứ theo định luật “Đi đi lại lại một mình; Sống rồi lại chết quê xinh nơi nào”;

(Giác ngộ giờ phút lâm chung 29/8/1979)

THƯ TỪ LAI VÃNG

(1)

- l. B ngày 15-12-1991
- Khíe thưa thầy, lần đầu tiên con thay mặt gia đình viết thư khính chào thầy.
- Con xin phép giới thiệu về các thành viên:
- Con tên P. B, tên thường dùng P. B. B. Tuổi Đinh Mão 1-1-1927 - 65
 - Vợ của con Nguyễn Thị M, tên thường dùng Nguyễn Thị P. Đinh Sửu 15-1-36. 55
 - Con của con Huỳnh Thị H, tên thường dùng Huỳnh Thị P. Giáp Ngọ 1-11-54. Quốc gia ở khu vực miền Trung tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.
 - Vợ chồng con có 2 người con, con của con làm công nhân viên, bị bệnh, xin thôi việc ở nhà giúp bà mẹ.
 - Toàn gia đình chỉ có 3 người sống dựa hàng lương công thêm làm việc kiếm tiền để có ăn và lo tu tập.
 - Con xin làm hết trình bày chi tiết về các thành viên: khính chào thầy & do bệnh hoạn đau chân hành đi lại qua nhiều kỳ đi làm việc nhà, năm 7-1988 xin có quan trọng như lúc khác để xin đi chữa bệnh và có điều kiện xin nghỉ hưu. Khi đó quan trọng đi y khoa viết luận: may mắn tại đây bệnh khá chữa, cho nghỉ người khác mới, họ nói rằng với con rất bệnh chỉ phải sống vài năm nữa.
 - Trước tình hình ấy, bà rất lo quan, hãy tin vào khả năng điều trị của thầy.

mà tìm vào tìm kiếm 1 giải pháp để tìm được
 ba đề tìm các đề tìm thứ, thường lên tăng
 bổng, tăng tiền giảm trên các lãnh, các
 hoàn, các việc không việc, vì gặp tìm
 thì nào cũng chia lãnh lãnh, t
 tìm này tìm tìm khác, tìm nào cũng
 chia sẻ lại vật như lương, lương, lương
 hay, các hay để cùng tìm, tìm các tìm
 chưa lãnh man lãnh, qua 1 thời gian
 vài ba tháng, lãnh kỹ giảm, mà có
 chức lương tở, nên các chyn qua
 ở chưa thit kinh, chươ, mà và các
 những anh tình các Phật ~~nhận~~ về thế,
 vì hành thu rất các tở chươ, nên đến
 nào từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng là ba
 đây tuy kinh, tuy lương, tìm ...
 kinh qua 3 th, kỹ giảm, chức lương lãnh
 giải trên kỹ tốt, lương kỹ kh' lưu quan
 lương năm phosy tở mạnh hơn thit.
 Những may thay, ở hiện gặp lãnh, tở
 ở tìm phở tở, các gặp một người em
 gái học 25 tuổi, cho mình tở tở tìm
 đas 1-2-3. hành thit đến ngày ba
 đas đas và gặp tìm lãnh phosy tở
 24-1-1979 đến nay. Do yhi' hiểu
 có đến kinh, nên học năm ba ở
 nhà hàng, Saigon tìm đas hiểu, nhữg nư
 thit' các đas anh Nguyễn Năm
 anh thit' van Em, các Bươg c
 thươg đas, anh Sâu lung P
 đas đas thit' thit' nhữg nh
 hoi' thit' và xin tở lãnh

(3)

Bà này rất khỏe mạnh. Bà hiện từ rên
 luôn từ này từ 13 năm lại đây 1 lứa
 này, hiện này sẽ khỏe lại khác hơn
 xưa, có 42k lên 6k kg, đời sống, đa
 thất công việc, bà còn chăm sóc
 việc nhà, luôn luôn chữa thuốc gì
 mà thêm việc đời thường. Bà từ rên
 việc nghiên cứu chữa bệnh họ từ rên
 chi' 1 đời là phải luôn tâm, việc chi',
 rên luôn tiếp pháp therapy, dạy. Việc ở đây
 mới đạt kết quả, luôn đều về thể chất
 có thấy đỡ hơn, còn về phần hơn
 thì còn phải tiếp tục phôi thai và như
 ở trên học đó.

kinh thừa therapy: như ý chi' quyết tâm, tâm sự học
 đạo, từ này từ giữa tòa đời luôn
 họ chi' lại quên, anh tâm của năm xưa, tiếp
 tiếp sức và luôn họ chi' tăng lòng, tươi
 sáng, năm về chi' còn đã hết nhà từ
 Đấng, với ở chi' đời thừa thành phôi' Hết
 để gần gũi đạo hiện học tiếp việc nghiên
 làm nhau. Thừa therapy, để giúp lòng, lạ
 vào gặp phôi': là gặp chi' từ' anh về
 với tâm lòng vi' đạo, chi' đời hưởng sâu
 hết hết thêm kinh nghiệm quá' luôn và
 hiểu đạo thừa học, làm đều tâm
 học để thừa nghiên 14 ngày, này da
 thất thêm công việc, đời khỏe tăng
 hơn nữa. Nay chi' em 2 lần chăm sóc rất

kinh nghiệm người thứ 2: Con của em là
 bệnh th' phôi' thanh lại, lành đượ' sang
 16 tuổi, qua 32 năm ốm đau

liệt liệt, tâm yên dạ yên, tình tình hợp
 nhất thống, lạc vui, lạc buồn, hay
 gây gở như người có cớ, lang từ
 như như cháu thừa mẹ cháu hầu pháp
 mạng tu tập đấng này; tuy có lúc bị
 một tu pháp khác (đúng đấng thượng linh con)
 lại kia ở thế háng vai loa thép lúc
 cháu ra gia đình, như như lúc tập
 lập gia đình về 1 năm từ 12-88
 đấng này, lại thế anh bạn Hùng Bả
 cháu gian khổ, mẹ cháu giúp đỡ, nên
 cháu nên nhận ra con sai, ở lại đấng
 chính pháp, nên đấng này cháu đã
 khá rất nhiều. Đấng này mới là
 đấng nhà vào ở như Đức, cháu có tiền
 tiền tiếp xúc với nhiều đấng như vậy, kinh
 nghiệm ở trên từng chục, song với chi
 hân thì nên sang ngay cháu cũng
 đấng gian khổ nghiệp chướng, việc này
 cháu như chi là anh nhất tập giảng
 đi cháu em đang tâm học rằng chi là
 anh chàng khác gì là mẹ hiền, thế
 đấng này giúp cháu vượt qua thời khắc,
 cháu đã thanh lọc 21 ngày, đã thế
 học hành, bình luận gồm hơn, Đức
 khác tập học như thế.
Bình thảo thảo = cái đây 2 nam,
 Sứ linh Bả cháu không cháu kỳ
 biết Đức, nên cháu kỳ sau th
 Nay như chi là anh nhất đ
 thanh lọc 21 ngày, Đức khác th
 cháu thế mới về con này
 học của anh Sứ linh, nên này

Từ đầu 91 đến nay, lúc đầu chân mất
mất từ trung tâm đến giữa thân, lúc
ngồi thì cũng như lúc nghỉ, chân
lúc đi 20' anh, lúc đi 30' tốt, nhưng
chân cũng chưa thỏa mãn, trong thời
giáo lúc đến chân yên tâm.

3/ Con tên Phạm Hồng Hải, nghỉ? hiện từ
lúc 88, theo người vợ em ở con,
con đã đi công gia đình từ đầu
vào thời Đức, trước đây do Đức làm
con làm việc, nên con đi tập thể
năm và tập các học từ cho về
và con học pháp. Qua kết quả
đạt được em về và con, vì tại đây
đến tâm trí, tập em em em, nên con
đi học pháp với gia đình học pháp
ngày từ 7/91. Từ 12 giờ khoa từ 90'
sau ngày 2 em. Do thời gian còn ít,
nên chưa có kinh nghiệm học như
những người em thấy ở ngoài, nên từ
đó thời học học học như, nghỉ
khỏe mạnh.

Chức vụ thầy:

Con là người đi đầu chưa có kinh nghiệm
nhưng là người chủ trì trong gia đình,
nên em thấy một góc tiếp viết thể
hình thêm thầy, trước hết chức thầy
đó đã đi học học của gia đình anh
thầy dạy học môn tiếp đến sát chủ
Pháp cũng tốt, con làm máy em
thầy học dạy thầy để kỹ niệm:

⑥

Muối vui, tu hết cả nhà
Vợ chồng, con cái, chòm hoa tập thầy
Đã gửi bạn bè, bạn bè, bạn bè
Đuối tâm thù, phụng em sẽ dạy bạn

Từ nhưn hay nhưn nghĩa khổ chia
Phải lo' tay em' chịu khổ đau
Qua rừn bạn nhưn nhưn gần khổ²
Đời hơn này, hé dạy nhưn tin

Thành tâm lo' tập ở thầy
Thức hành chữ pháp có ngay khai hóa
Già đừn con tay ở ta
Nhớ ở đời học em sẽ muôn đời.

Bà Con xin thầy
1 Bài thơ

Thầy một giờ dạy con

1

llll

— P l l

1 Bài thơ

1) Em có bạn học tên Phạm Thiệt có
thực mồi 1 đừn, mình xin thầy
giới thiệu thầy em' kẻ chi tiết:
Bà em' Nguyễn Văn Liễu an:
Nam mô bát nhà Ba là một đ
Độ nhưn thầy học khổ² aie

Nam mô a di đà Phật

2) Vợ em' Nguyễn Thị Phụng, tu
kỹ có, con gái 2 em (90-9) 2 em
chăm nết rất vâng, kỹ 2
ngôn ngữ, mong thầy giúp
về đời tu.

Ngày 12/2/1993

H L ,

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 15/12/1992, được biết khổ cảnh của trần gian - bệnh hoạn là một dịp may để trở về thực chất của tâm linh.

Có hoạn nạn mới biết được phần hồn. Khi biết được phần hồn, đó là cơ hội tiến hóa vô cùng tận. Nhờ bệnh hoạn mà ngộ được pháp tu là đại phúc cho gia đình. Nó cũng đòi hỏi một kỳ công của cá nhân hành pháp, nhiên hậu mới đạt được thành quả mỹ mãn ở tương lai. Cuộc đời là tạm, thấy đó mất đó, không tồn tại. Chỉ có phần hồn đang nương tựa vào nghịch cảnh để tiến hóa. Tâm làm thì thân chịu. Chỉ có đường tu học, tiến hóa, thì mới giải được nghiệp tâm. Còn xác phàm, nó là một tiểu thiên địa, cũng là một kho tích trữ độc tố từ nhiều năm nên mới sanh bệnh hoạn. Pháp hít thở của Vô Vi có nhiệm vụ hóa giải độc tố trong cơ tạng, càng làm nhiều lại càng được chóng khỏi bệnh. Gần đây, có nhiều phương pháp thanh lọc như nước chanh hay phương thức cây cỏ bên Mỹ, cũng giúp giải được nhiều bệnh hoạn. Về phần của vợ con bàn chân nóng rát và tê cũng là triệu chứng của độc tố đang tụ tập nơi đó. Vậy con nên tiếp tục thanh lọc rồi sẽ hết. Tạm sống để lo tu hành cho phần hồn được nhẹ nhàng để lúc lìa thế, phần hồn sẽ không bị hành hạ. Nuôi dưỡng tinh thần giải thoát, vượt qua mọi tầng số tranh chấp của tình đời, thì hồn xác sẽ được nhẹ nhõm. Lúc chết, có tiên đồng đưa rước về nơi thanh tịnh để tiếp tục tu học. Nay chúng ta đang có cuộc sống, và chỉ còn mong ước làm sao cuộc chết sẽ được thanh nhẹ mà thôi. Chỉ ăn chay thanh sạch, lo tu hành tinh tấn thì sẽ giải quyết được điều này. Tin nơi Trời Phật thì Đấng Đại Từ Bi không bao giờ bỏ chúng ta cả. Vui hành và tiến, trở về gốc gác đại từ bi, là nơi bình đẳng tâm giao, sẽ không còn sự kích động nữa.

Khi cơ lưới rỗng kể rằng niệm: **Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa** thì các hướng đông nam, tây nam, đông bắc tây bắc, 8 hướng nước miếng chuyển chạy đồng đều. **Sắc Bất Dĩ Không Không Bất Dĩ Sắc** là trong có trở về không, trong không trở về có. **Thời Nhứt Kiến Ngũ Uẩn Giai Không**: lúc ấy luồng điện gom gọn và chuyển chạy theo chiều hướng Soi Hồn hằng đêm của hai lỗ tai, cặp mắt và lỗ mũi, xuất phát ra không không thanh nhẹ, chạy về ánh sáng của Mô Ni Châu. **Thọ Tướng Hành Thức, Diệt Phục Nhu Thị**: tất cả đều qui một như chính phần hồn đã và đang tu. **Độ Nhứt Thiết Khổ Ách**: hóa giải tất cả những sự đau khổ và tiến hóa lên trên. **Nam Mô A Di Đà Phật**: là quân bình tiến hóa thăng hoa. Làm như vậy và cảm thức rõ ràng, tâm sẽ được an, vạn linh được chung sống và tiến hóa theo chiều hướng phát triển của tiểu thiên địa, tức là xác phàm.

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

THÔNG BÁO KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU 2022

08/02/2022

Kính thưa quý bạn,

Vào cuối tháng 10 năm 2021, sau khi được biết chính phủ Hà Lan đã nới lỏng hạn chế cho việc hội họp, Ban Tổ Chức đã đăng thông báo quyết định tiếp tục tổ chức Khóa Sống Chung Âu Châu vào năm 2022, với hy vọng là không có biến cố gì mới khó khăn hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề đã thay đổi như hoàn cảnh gia đình, tuổi tác, sức khỏe, di chuyển ... Ban Tổ Chức đã cho bạn đạo chọn rút tên ra vì lý do cá nhân nhưng chỉ được hoàn trả 70% tiền đã đóng.

148 bạn đạo đã ghi danh dự Khóa Sống Chung 2020. Sau khi dời vào năm 2021 còn lại 112 bạn đạo, vì bạn đạo ngoài châu Âu không đến được nữa.

Sau thông báo tháng 10 năm 2021, hơn phân nửa bạn đạo còn lại đã xin rút tên hoặc không thể tham dự nữa vì không có chích ngừa, tổng số là 58 bạn đạo. Chỉ còn lại 54 bạn đạo.

Ban Tổ Chức vẫn nuôi hy vọng tổ chức Khóa Sống Chung này, mặc dù số bạn đạo tham dự còn không được bao nhiêu cho việc tổ chức một Khóa Sống Chung.

Tuy nhiên, bệnh dịch đến nay vẫn còn tiếp diễn phức tạp. Tuần vừa qua, tôi đã xin khách sạn cho biết điều kiện hội họp tại Hà Lan đã thay đổi như thế nào, và họ đã cho biết theo điều luật hiện hành thì :

- 1- Trong phòng họp và ngoài hành lang, sảnh của khách sạn (ngoại trừ phòng ngủ và nhà hàng) bắt buộc phải mang khẩu trang
- 2- Trong phòng họp và phòng ăn phải giữ khoảng cách 1,5 m
- 3- Phải trình giấy chứng nhận chích ngừa ít nhất hai lần trước khi vào phòng ăn

Sau khi được biết tin này, trong buổi họp hàng tuần trên mạng, bạn đạo bên Pháp đã thấy điều kiện không thuận tiện nên đã xin rút tên. Như vậy thì số bạn đạo còn lại chưa biết tin này là 34 bạn đạo gồm phần lớn là bạn đạo Đức và 5 bạn đạo Bỉ, 3 bạn đạo Phần Lan.

Nhìn theo Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa thì thấy điều kiện không hội tụ tốt đẹp để tiếp tục Khóa Sống Chung, mặc dù chúng ta đã chuẩn bị xong hết từ 2019, nuôi hy vọng mấy năm nay chờ ngày thực hiện cuộc vui hội ngộ.

Thiên thời : lúc này thiên cơ biến động ảnh hưởng cuộc sống nhân sinh, sự an toàn sức khỏe không bảo đảm dù có thuốc chích ngừa.

Địa lợi : những điều kiện cần thiết ngừa sự lan lây của bệnh dịch không thích hợp cho cuộc vui hội ngộ, tay bắt mặt mừng. Nhất là sinh hoạt chúng ta bắt đầu sáng sớm cho đến khuya, nếu mang khẩu trang cả ngày chắc không thoải mái và không nhìn mặt được ai, vẫn có thể bị lây bệnh dù đã chích ngừa 3 lần.

Nhân hòa : Số bạn đạo muốn tham gia không còn đông đủ để tổ chức một Khóa Sống Chung.

Ban Tổ Chức trong phiên họp đầu tuần nhận thấy như vậy thì không còn là một Khóa Sống Chung Âu Châu nữa nên rất tiếc phải lấy quyết định hủy bỏ Khóa Sống Chung này.

Ban Tổ Chức sẽ hoàn tiền 70% tiền bạn đạo đã đóng.

Nếu khách sạn có thể hoàn lại được phần nào tiền cọc thì chúng tôi sẽ hoàn thêm cho bạn đạo vì tổng kết tài chánh phải trở về không.

Chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những món quà kỷ niệm KSC do vài bạn đạo phát tâm đóng góp công sức và tài chánh.

Cơ duyên này Bè Trên giúp chúng ta khép mình lo tu tiên, bớt bận rộn chuyện ngoại cảnh, nhàn hạ trong thanh tịnh.

Kính chúc quý bạn vui tiến thanh nhẹ

Thay mặt Ban Tổ Chức Khóa Sống Chung Âu Châu

Huỳnh Minh Bảo

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 07, 13-02-2022

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Thực Hành Tự Thức

<https://youtu.be/pOWnx1dRzXk>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Chon Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 2

https://youtu.be/RGE_MJAJbeI

Chon Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 3

<https://youtu.be/DYHvHOv8FKo>

3. Radio Nam California tuần lễ 07

Chủ đề: Hạnh Phúc - Sau sự hưởng thụ mới thấy hạnh phúc

<https://youtu.be/-fzau3AKuTM>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát:

Thơ Thầy. Một bài đã được trên 1 triệu view do gia đình Thiên Tạo thực hiện và tặng.

<https://youtu.be/e2uh70YC1EE>

Ban video kính mời

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin kính nhờ các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn của bạn đạo **THÁI THỊ HUÊ**, sinh năm 1940 tại Cà Mau, mất lúc 18g18' ngày 08 tháng 02 năm 2022 (nhằm ngày mùng 8 tháng giêng năm Nhâm Dần), hỏa táng ngày 12 tháng giêng và rải biển ngày rằm tháng giêng tại Cà Mau, hưởng thọ 83 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

2) Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cho nhạc mẫu của bạn đạo Nguyễn Văn On thuộc Thiên Đường Houston là Bà **Trần Thị Hương** sinh năm 1921, mất ngày 9 tháng 2 năm 2022 tại Sài Gòn Việt Nam, hưởng thọ **102 tuổi**, được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Nguyễn Văn On thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Kính

GD Nguyễn Văn On